



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 (ฉบับที่ ๘)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ปิดทำการตั้งแต่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของประเทศไทยดีขึ้น รัฐบาลโดยศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๖) การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 (ฉบับที่ ๘) ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยจะเปิดทำการโดยให้บุคลากรกลับมาทำงานเป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. การใช้อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลอาคาร มีมาตรการคัดกรองเบื้องต้น จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้และการลงทะเบียนบุคลากรภายใน ภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ด้วยการบันทึกข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่น ๑ - ๒ เมตร โดยจัดระบบที่นั่งเรียน และระบบพื้นที่รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด กรณีห้องปรับอากาศให้ไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน

๔. ให้ทุกหน่วยงาน จัดมาตรการด้านสุขลักษณะสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และหมั่นทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

๕. ในส่วนของงานวิจัย และการให้บริการวิชาการนอกพื้นที่ให้ดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการของรัฐและมาตรการของพื้นที่นั้นๆ โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

๖. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของ ศบค.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม